
 

 

อาชีพผู้ตรวจสอบอาคารกาํลังจะหมดไปหรือ ! 

 
 ตัง้แตก่ฎกระทรวงปี 48 เก่ียวกบัให้มีผู้ตรวจสอบอาคารและมีผลบงัคบัใช้ในปี 2550 นัน้ในช่วง2-3

ปีแรกมีผู้ตรวจสอบท่ีขึน้ทะเบียนไว้กบักรมโยธาธิการและผงัเมืองในรูปบริษัทมีจํานวนประมาณ 145 บริษัท

และเป็นบคุคลธรรมดาประมาณ 2356 ราย จากท่ีสํารวจจากกรมโยธาธิการและผงัเมืองลา่สดุในปี 2555 นี ้

ปรากฏวา่เหลือผู้ ท่ีตอ่อายกุารเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประเภทบคุคล ประมาณ 600 รายและเหลือนิตบิคุคล

ประมาณ 70 บริษัท หายไปคร่ึงหนึง่สําหรับในรูปนิตบิคุคลสว่นประเภทบคุคลหายไปประมาณสามเทา่ 

นบัวา่เป็นตวัเลขท่ีน่าตกใจ ในขณะท่ีอาคารท่ีจะต้องตรวจสอบตามกฎหมายเพ่ือให้มีความปลอดภยัแก่

ผู้ใช้อาคารมีเป็น หม่ืนๆ อาคาร ทัว่ประเทศ การผลติผู้ตรวจสอบอาคารก็ยงัมีสถาบนัท่ีเปิดอบรมอยูแ่ตมี่ผู้ ท่ี

สนใจน้อยมาก ขณะเดียวกนัเราจะเห็นภาพขา่วแทบรายวนัมีเหตเุพลงิไหม้อยูเ่ป็นประจํา สาเหตสุว่นใหญ่

มาจากอะไรเป็นท่ีถกเถียงกนัมา5ปีท่ีจะผลกัดนัและคลายปมนีใ้ห้การบงัคบัใช้กฎหมายได้ผลตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมาย ในองค์กรท่ีเก่ียวข้องไมว่า่จะเป็นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชปูถมัภ์ กบัสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภยัอาคารก็หาวิธีแก้ไขแตก็่ตดิปัญหาหลาย

สว่นด้วยกนัปัจจบุนัได้ทําการร่างเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภทตัง้แตปี่ 2552 ขณะนีอ้ยูใ่นช่วง

ประชาพิจารณ์เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับแก่บคุคลทัว่ไปและจะนําร่างเกณฑ์นีไ้ปใช้ในเขตกรุงเทพมหานครซึง่มี

ปัญหาในเร่ืองรูปแบบของการตรวจสอบอาคารท่ีไมเ่ป็นแนวทางเดียวกนัทําให้เจ้าหน้าท่ีของ

กรุงเทพมหานครท่ีตรวจเลม่รายงาน งา่ยขึน้เน่ืองจากฝ่ายควบคมุอาคารมีเจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลในสว่นนี ้

ประมาณ 30 ท่านไมเ่พียงพอเฉพาะงานขออนญุาตก่อสร้างอาคารก็มากพอแล้วยงัเพิ่มงานในสว่นตรวจ



เลม่รายการการตรวจสอบอาคารเข้าไปอีกทําให้การออก ใบร 1 ทางกรุงเทพมหานครลา่ช้ากวา่ในท้องท่ี

ตา่งจงัหวดัไมว่า่จะเป็นเลม่รายงานของเก่าและจะมีของใหมเ่พิม่เข้าไปทกุปี ทางสมาคมผู้ตรวจสอบและ

บริหารความปลอดภยัอาคารพยายามท่ีจะอาสาเข้าไปช่วยทางกรุงเทพมหานครตรวจสอบเลม่รายงาน

เบือ้งต้นวา่เลม่รายงานมีสิง่ใดท่ีขาดและทางกรุงเทพมหานครต้องการมาประกอบเลม่รายงานให้ถกูต้อง

ตามกฎหมายถ้าอาคารไปปลอดภยัก็จะได้ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินคือสํานกังานเขตออกหนงัสือให้แก้ไข

อาคารท่ีไมป่ลอดภยั เป็นท่ีนา่ยินดีท่ีทางกรุงเทพมหานครก็ให้พืน้ท่ีบางสว่นท่ีจะให้ทางสมาคมผู้ตรวจสอบ

และบริหารความปลอดภยัอาคารท่ีจะเข้าไปทํางานในบางสว่นก่อนและทางกรุงเทพมหานครจะได้มี

หนงัสือรับรองการออกใบ ร 1 ให้แก่เจ้าของอาคารตอ่ไป  

  

จะเห็นวา่ถ้าทกุฝ่ายช่วยกนัผลกัดนัผลดีท่ีตามมาก็คือผู้ใช้อาคาร และในสว่นเจ้าของอาคารก็ควรเห็น

ความสําคญัในการตรวจสอบอาคารของทา่นด้วย หากทางกรุงเทพมหานครมีการออกใบ ร1 ท่ีค้างอยูใ่ห้

เจ้าของอาคารก็จะมีการตรวจสอบอาคารมากขึน้ อาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร ก็นา่จะประกอบเป็นอาชีพได้ 

และทางสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภยัอาคารเห็นวา่ผู้ ท่ี ขาดตอ่อายใุบอนญุาตให้รีบไปตอ่

อายกุบักรมโยธาธิการและผงัเมือง และควรสมคัรเข้ามาเป็นสมาชิกกบัสมาคมเพ่ือนําแนวทางปฏิบตัแิละ

รูปแบบการตรวจสอบอาคารให้เป็นไปในทางเดียวกนั 
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